



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกตามประกาศข้างต้น เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานที่จะเสนอเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิ. ธีระยุทธกุล
(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดที่ครอง	ตำแหน่งเลขที่	ตำแหน่ง/สังกัดที่ประเมิน	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวมาลี ธรรมคำภีร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑๐	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร	๑๐	
๒	นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	๑๑๗๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ) กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร	๙๘๘	
๓	นางวัชรินทร์ โอฬารกนก	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) กรมส่งเสริมการเกษตร	๑๐๒๑	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมการเกษตร	๑๑๔๖	